

Lấy ý kiến góp ý của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động Thủ đô vào dự án Luật BHXH (sửa đổi)

04:30 07/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động Thủ đô để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi).



Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri .

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị về tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công nhân, viên chức, lao động

(CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn Thủ đô, đồng chí Lê Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn giữ được ổn định; số vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, đình công có xu hướng giảm mạnh.

Về tiền lương, tiền thưởng, với tinh thần nỗ lực vượt khó, tuy sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương, phúc lợi cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người lao động, do tình hình lạm phát, người lao động phải chịu nhiều chi phí, như: Thuê nhà trọ, gửi trẻ, giá hàng hóa tiêu dùng tăng cao...

Về nhà ở của công nhân lao động khu công nghiệp, hiện nay, dự án nhà ở của thành phố chỉ đáp ứng gần 30% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động, còn lại trên 70% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Trong đó, một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao... Do vậy, công nhân lao động rất mong muốn được mua nhà ở xã hội với giá mua phù hợp để an cư, lập nghiệp.

Ngoài ra, các công trình hạ tầng xã hội, phúc lợi công cộng như: Trường mầm non công lập còn thiếu; nhà văn hóa, khu thể thao và khu vui chơi giải trí, các điểm sinh hoạt phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp tập trung hầu như chưa có.

Về việc làm, từ tháng 9/2023, tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp gặp khó khăn, tình trạng các đơn hàng giảm đã tác động đến lao động trong khu vực công nghiệp đặc biệt là ngành dệt may, da giày, điện tử, sản phẩm quang học... Việc làm và thu nhập của người lao động có chiều hướng giảm, lao động phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ việc.

Cùng với công tác hỗ trợ tạo việc làm, đẩy mạnh giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp của thành phố, LĐLĐ thành phố đã tiếp tục thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Qua đó, nhằm giảm bớt khó khăn cho đoàn viên, người lao động.

Về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, số người tham gia BHXH của thành phố tăng 7,8% so với năm 2022. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH còn cao đã ảnh hưởng đến

quyền lợi của người lao động. Tính đến tháng 8/2023, có trên 83 nghìn đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ 2 tháng trở lên, với số tiền nợ trên 5,3 nghìn tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến chế độ chính sách của trên 1,1 triệu người lao động.

Về quản lý nhà nước về pháp luật lao động, công tác quản lý nhà nước về lao động đã được các cấp chính quyền thành phố triển khai, thực hiện tốt. Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng các quy định pháp luật về mức lương tối thiểu vùng, các quy định về thời giờ làm việc, hỗ trợ bổ sung nhiều khoản trợ cấp cho người lao động. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người lao động.

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động Thủ đô đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi). Các nội dung góp ý tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng, thực hiện pháp luật và những đề xuất, góp ý, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, đối với dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cử tri đề nghị bổ sung quy định: “Nghiêm cấm hành vi cầm cố, mua bán sổ BHXH; hành vi mượn hồ sơ, giấy tờ của người khác để tham gia quan hệ lao động và tham gia BHXH”; đề nghị xem xét giảm độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động...

Đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), cử tri cho rằng cần thiết phải đặt ra mức giá trần cho nhà ở xã hội và trong Luật cần có một điều khoản mới quy định về nội dung mức giá trần cho nhà ở xã hội. Cử tri đề xuất mở rộng phạm vi đối tượng được mua nhà ở xã hội tại Điều 73 dự thảo: “Mọi công dân đến tuổi trưởng thành chưa có nhà ở hoặc không có khả năng tạo lập về nhà ở đều là đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội”...

Đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), cử tri đề nghị nên đưa vào Luật cụ thể chính sách, cơ chế thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao; đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung trong luật nhằm quy định sự ràng buộc giữa quyền và trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuyển dụng nhân tài, tránh việc lạm dụng chức quyền để tuyển dụng sai quy định và vụ lợi. Cử tri mong muốn Luật Thủ đô (sửa đổi) nên cụ thể hơn, tập trung bổ sung đưa vào những cơ chế, chính sách có tính đặc thù, có trọng tâm, trọng điểm, vượt trội hơn so với chính sách áp dụng chung khi chưa có Luật.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Phạm Thị

Thanh Mai nhấn mạnh: “Các cử tri đã phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi) và nêu những vướng mắc, tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật. Các ĐBQH đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tham gia cụ thể hóa những ý kiến của cử tri trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp”.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/lay-y-kien-gop-y-cua-can-bo-cong-doan-doan-vien-nguoi-lao-dong-thu-do-vao-du-an-luat-bhxh-sua-doi>